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PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT 
 
Cofnodion cyfarfod hybrid a gynhaliwyd ar 11 Ionawr, 2024. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd R.R. Thomas (Cadeirydd); Cynghorydd H.M. Payne 
(Is-Gadeirydd); Cynghorwyr A. Asbrey, W. Gilligan, R. Godfrey, E.J. Goodjohn, 
W.A. Hennessy, N.P. Hodges, J. Lynch-Wilson, N. Marshallsea, J.M. Norman and 
E. Penn. 
 
Aelodau Cyfetholedig: M. Price (Eglwys Gatholig Rufeinig), L. Barrowclough 
(Rhiant Lywodraethwr – Sector Cynradd), G. van der Burgt (Rhiant Lywodraethwr 
– Sector Uwchradd), R. Goodjohn ac A. Emmerson (Fforwm Ieuenctid y Fro) ; J. 
Clemett a T. Williams (Cyngor Ieuenctid y Fro). 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr R.M. Birch (Aelod Cabinet dros Addysg, y 
Celfyddydau a'r Iaith Gymraeg), L. Burnett (Arweinydd Gweithredol ac Aelod 
Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau), E. Goodjohn, G. John (Aelod Cabinet 
dros Hamdden, Chwaraeon a Lles), Dr. I.J. Johnson, E. Williams (Aelod Cabinet 
dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd). 
 
Dywedodd y Cadeirydd, gyda chymeradwyaeth y Pwyllgor, y byddai'r eitem frys, 
Eitem Agenda Rhif 11(a) – Gweithredu Diwydiannol Ysgol Uwchradd Pencoedtre, 
yn cael ei thrin fel yr eitem fusnes gyntaf ar yr agenda ac y byddai'r eitemau a 
oedd yn weddill o'r cyfarfod. ni fyddai busnes yn cael ei drin yn nhrefn yr agenda 
gyhoeddedig. 
 
 
675 CYHOEDDIAD - 
 
Cyn cychwyn busnes y Pwyllgor, darllenodd y Cadeirydd y datganiad a ganlyn: "A 
gaf i atgoffa pawb sy'n bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw yn 
ogystal â'i recordio trwy'r rhyngrwyd ac mae'r recordiad hwn wedi'i archifo i'w weld 
yn y dyfodol." 
 
 
676 YMDDIHEURIAD AM ABSENOLDEB –  
 
Derbyniwyd hwn gan y Cynghorydd R. Morteo (Yr Eglwys yng Nghymru) 
 
 
677 COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 
Rhagfyr, 2023 fel cofnod cywir. 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Scrutiny-LC/2024/24-01-11.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=PHsQNsPMz9w&list=PLzt4i14pgqIEhf6Nqf58QWzDmFZIS6XJO&index=1&t=3584s
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678 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Cynghorydd E.J. Datganodd Goodjohn fuddiant personol ond nid sy’n rhagfarnu 
yn Eitem 7 ar yr Agenda – Diweddariad Gwasanaeth Ieuenctid 2022-2023, fel 
Mam Rhys Goodjohn (Aelod Cyfetholedig o’r Pwyllgor), a oedd hefyd yn aelod o 
Gyngor Ieuenctid y Fro a Fforwm Ieuenctid y Fro.  
 
Datganodd R. Goodjohn (Aelod Cyfetholedig) gysylltiad personol ond nad oedd yn 
rhagfarnu yn Eitem 7 ar yr Agenda – Diweddariad Gwasanaeth Ieuenctid 2022-23 
ac Eitem 8 ar yr Agenda – Diweddariad ar Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid – gan 
ei fod yn aelod o Gyngor Ieuenctid y Fro a Fforwm Ieuenctid y Fro. 
 
 
679 MATER OEDD Y CADEIRYDD WEDI PENDERFYNU YN FRYS – 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid ystyried y mater canlynol yr oedd y Cadeirydd wedi 
penderfynu ei fod yn fater brys am y rheswm a roddwyd o dan bennawd y 
cofnodion. 
 
 
680 GWEITHREDU DIWYDIANNOL YSGOL UWCHRADD PENCOEDTRE 
(DLS) – 
(Mater y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu ei fod yn fater brys oherwydd bod 
angen diweddaru’r Aelodau ar weithredu diwydiannol yn Ysgol Uwchradd 
Pencoedtre) 
 
Cyflwynwyd yr eitem gan y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau a amlinellodd gyd-destun 
yr adroddiad.  Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr at baragraff 2.5 yr adroddiad a'r heriau 
ynghylch lleoliad yr uned Dyfodol Llewyrchus yn yr ysgol.   
 
Derbyniwyd hysbysiad gan Gymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr 
Athrawesau (y Gymdeithas) ar 30 Tachwedd 2023 o weithredu diwydiannol yn 
cynnwys yn y lle cyntaf chwe diwrnod o streicio di-dor. 
 
Hysbysodd yr Undeb Addysg Cenedlaethol (UAC) y Prif Weithredwr ar 14 Rhagfyr 
2023 o bleidlais lwyddiannus aelodau’r UAC yn Ysgol Pencoedtre. 
 
Derbyniwyd dogfennaeth datrys anghydfodau gan y Gymdeithas ddydd Mercher 6 
Rhagfyr 2023.  Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda'r Gymdeithas a'r UAC cyn diwedd y 
tymor ym mis Rhagfyr 2023. 
 
Trafodwyd a chytunwyd ar gamau datrys anghydfodau yn y cyfarfodydd hynny. 
 
Yn dilyn cyflwyniad y Cyfarwyddwr o'r adroddiad rhoddodd pennaeth Ysgol 
Uwchradd Pencoedtre y cyngor canlynol: 
 

• Roedd 14 o anghydfodau a phroblemau wedi’u codi.  Roedd y prif 
anghydfod gyda'r awdurdod lleol yn ymwneud â'r uned ar gyfer disgyblion 
â'r lefel uchaf o angen a hefyd yn ymwneud â thriwantiaeth ar safle'r ysgol. 
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Dywedodd M. Morris o'r Gymdeithas y dylai Ysgol Uwchradd Pencoedtre fod yn 
ofod diogel ac nad oedd trais na cham-drin yn dderbyniol.  Ychwanegodd nad 
oedd yr athrawon yn gweld newid positif, ond dywedodd ymhellach fod yr Undeb 
wedi cytuno i beidio â gweithredu yn syth.   
 
Dywedodd S. Daly (y Gymdeithas) fod yr Undeb wedi bod yn trafod gyda'r ysgol 
ers peth amser, a bod yr Undeb eisiau tymor cyfan o streicio, fodd bynnag, roedd 
llawer o benderfyniadau wedi'u bodloni.  Ychwanegodd na wnaeth athrawon 
streicio nes nad oedd ganddynt unrhyw opsiwn arall, a gofynnodd i'r Pwyllgor 
ddeall yr effaith enfawr yr oedd y sefyllfa'n ei chael ar iechyd meddwl a lles staff a 
disgyblion.  Awgrymodd y gallai datrysiadau gynnwys newid lleoliad yr uned 
uchod.   
 
Dywedodd N. Butler (y Gymdeithas) fod trafodaethau wedi bod yn gyfeillgar hyd 
yma, ond hefyd nad oedd aelodau'r Undeb yn teimlo'n ddiogel yn Ysgol Uwchradd 
Pencoedtre.  Dywedodd ymhellach fod angen gweithredu ar unwaith gan gynnwys 
cloi drysau ystafelloedd dosbarth.   
 
Yn dilyn hynny, cyfeiriodd y Cynghorydd Payne at 136 o waharddiadau yn Ysgol 
Uwchradd Pencoedtre hyd yma eleni, a gofynnodd faint o bobl ifanc yr oedd hyn 
yn ymwneud â nhw.  Mewn ymateb, dywedodd y pennaeth, er nad oedd y 
niferoedd penodol wrth law, fod y rhain yn cael eu cyflwyno i'r awdurdod lleol.  
Ychwanegodd na fyddai'n cyfateb i 136 o bobl ifanc, gan fod rhai’n ailadroddiadau, 
fodd bynnag roedd y niferoedd yn sylweddol.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd y Cynghorydd Penn ei fod yn galonogol bod 
deialogau'n mynd yn dda, a hefyd ei fod yn ei chael yn anffodus bod streicio wedi’i 
weithredu.  Dywedodd y gallai gymryd blwyddyn i roi datrysiad ar waith, a bod hyn 
yn rhy hir ond bod modd dysgu gwersi o'r sefyllfa hefyd.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau nad oedd wedi dweud y 
byddai adleoli'r uned yn cymryd 12 mis ond fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad 
gerbron yr Aelodau, byddai angen caniatâd cynllunio ar gyfer adeilad newydd a 
byddai angen i’r contract gael ei dendro a'i ddyfarnu cyn y gallai gwaith ar adeilad 
newydd ddechrau.    
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Marshallsea, dywedodd y 
Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau hefyd fod cyfweliadau wedi digwydd i recriwtio 
pennaeth newydd yn yr ysgol, fodd bynnag, ni phenodwyd unrhyw un ac felly 
byddai'r swydd yn cael ei hysbysebu eto.   
 
Yn dilyn hynny, cyfeiriodd y Cynghorydd Godfrey at ddisgyblion yn crwydro mewn 
coridorau yn yr ysgol, a gofynnodd sut a pham roedd hyn yn digwydd, ac a oedd 
drysau o fewn yr ysgol yn cael eu cloi.  Mewn ymateb, dywedodd y pennaeth fod y 
drysau i fynd i mewn i'r ysgol ac i’w gadael yn cael eu cloi, ond nad oedd yn 
briodol i’r athrawon gloi drysau’r ystafelloedd dosbarth.  Dywedodd hefyd fod 
disgyblion weithiau'n dymuno bod yn yr ysgol ond nid yn y dosbarth, a bod gan rai 
disgyblion lu o faterion cymhleth i ymgodymu â nhw.  Ychwanegodd y gall 



No. 

4 
TRIM/Scrutiny/Learning and Culture.2024/January 11 
Minutes - Welsh 

disgyblion o'r fath adael gwersi neu wrthod mynd i mewn i ystafelloedd dosbarth 
ac y gallent ymgynnull mewn grwpiau, gan greu aflonyddwch a phroblemau.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd y Cynghorydd E.J. Goodjohn fod yr awdurdod lleol yn 
ymdrechu'n galed i ddod o hyd i atebion a phenderfyniadau ar y materion hyn a 
bod y ffaith bod trafodaethau'n cael eu cynnal yn gam cadarnhaol.  Dywedodd fod 
deddfau cynllunio yn ychwanegu elfen heriol i'r sefyllfa.  Wedi hynny dywedodd ei 
bod yn bwysig bod athrawon mewn ysgolion yn teimlo'n ddiogel, a hefyd bod 
disgyblion yn cael eu cefnogi'n briodol.   
 
Parhaodd y Cynghorydd Goodjohn drwy ddweud bod cyflogaeth yn heriol iawn ar 
hyn o bryd, yn enwedig mewn perthynas â'r sefyllfa ôl-Covid, a hefyd yr argyfwng 
costau byw presennol.  Dywedodd y Cynghorydd fod y Cyngor yn edrych ar y 
cynlluniau byrdymor, tymor canolig a hirdymor mewn perthynas â’r ysgol, a 
gofynnodd a fyddai'n addas ac yn bosibl dod â Gweithwyr Ieuenctid i leoliad yr 
ysgol i gefnogi'r materion a godwyd.   
 
Yn dilyn hynny, cytunodd y Pennaeth Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac 
Adnoddau gyda'r Cynghorydd Goodjohn bod angen rhoi mesurau lliniaru cyflym ar 
waith yn Ysgol Uwchradd Pencoedtre ynghylch mynediad i'r uned dan sylw, a bod 
bwriad i hyn gael ei weithredu i helpu yn y byrdymor.  Dywedodd y swyddog hefyd 
fod yr opsiwn i ychwanegu adeilad newydd ar safle'r ysgol hefyd yn cael ei drafod.  
Dywedodd y swyddog ymhellach fod cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer yr uned, a bod 
gwaith wedi'i drefnu ar gyfer mis Mawrth 2024, gan ymgorffori dull cyfannol o 
ymdrin â’r cymorth a gynigir yn yr ysgol ar gyfer plant a theuluoedd.   
 
Yn dilyn hynny, gofynnodd y Cynghorydd Hennessy i gynrychiolwyr yr Undeb a 
fyddai streicio pellach yn digwydd pe na bai’r ymddygiad heriol yn yr ysgol yn cael 
ei wella.  Mewn ymateb, cadarnhaodd cynrychiolydd yr Undeb mai dyma fyddai'r 
achos.   
 
Dywedodd cynrychiolydd undeb y Gymdeithas fod cynnydd yn cael ei wneud 
mewn trafodaethau, ond bod angen cymryd camau yn gyflym.  Dywedodd 
ymhellach fod ymddygiad problemus yn yr ysgol yn parhau, ac y dylid ei asesu a 
mynd i’r afael ag ef.   
 
Gofynnodd y Cynghorydd Hennessy wedyn a ymgynghorwyd â'r Gymdeithas ar 
gynllun a dyluniad yr ysgol cyn iddi gael ei hadeiladu, ac os na, a ddylai hyn fod 
wedi digwydd.  Mewn ymateb, dywedodd Mr Morris nad oedd yn arfer safonol 
ymgynghori ag undebau ar faterion o'r fath, ond y byddai'n croesawu cymryd rhan 
fel hyn.  Dywedodd ymhellach fod cynllun yr ysgol yn wael.   
 
Dywedodd y Pennaeth Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau fod nifer o 
reoliadau ynghlwm â dyluniad yr ysgol, nad oedd wedi'i dylunio ar ei phen ei hun, 
a bod adolygiadau rheolaidd yn cael eu cynnal ar y pwnc hwn. Yn dilyn hynny, 
dywedodd y Cynghorydd Norman fod dyluniad adeilad yr ysgol yn broblem.  
Ychwanegodd fod myfyrwyr yn cael eu haddysgu ar wahân ond mewn mannau 
cymunedol sy'n cael eu rhannu.  Dywedodd y Cynghorydd ymhellach fod staff yn 
rheoli disgyblion yn dda o amgylch yr ysgol, fodd bynnag, pan oedd disgyblion yn 
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cymysgu ag eraill gan gynnwys y rhai o fewn yr uned a oedd yn cynnwys tua 24 
disgybl, cododd problemau.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd S. Daly y byddai hefyd yn croesawu ymweliad i edrych 
ar yr agweddau ffisegol ar yr ysgol ac i siarad â'r staff.  Dywedodd nad oedd yr 
adeilad yn addas at y diben, a bod yr Undeb yn bryderus iawn am y 24 disgybl 
agored i niwed yn yr ysgol.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd N. Butler fod gwaith ar y gweill i edrych ar ddatrysiadau 
hirdymor, ac roedd angen i'r aelodau deimlo'n ddiogel yn y gwaith, a fyddai hefyd 
yn gofyn am ateb cyflym.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd y Cadeirydd y byddai cael swyddogion ar y safle yn 
cynnig ateb ar unwaith, a gofynnodd beth arall y gellid ei wneud i helpu'r sefyllfa. 
 
Dywedodd Mr Butler ei fod yn siarad ag aelodau'r undeb, a hefyd bod angen 
ymateb i ymddygiad negyddol disgyblion yn yr ysgol yn briodol.  Dywedodd 
ymhellach fod angen diogelu disgyblion eraill nad oeddent yn aflonyddgar hefyd.   
 
Diolchwyd i'r holl westeion am eu cyfraniadau. 
 
Gan na chafwyd unrhyw sylwadau nac ymholiadau pellach, gwnaeth y Pwyllgor 
ARGYMHELLWYD - 
 
(1)  Nodi'r camau sy'n cael eu cymryd i ddatrys yr anghydfod diwydiannol yn 
Ysgol Uwchradd Pencoedtre. 
 
(2)  Bod y Pwyllgor yn ystyried ymweliad ag Ysgol Uwchradd Pencoedtre. 
 
Rheswm dros yr argymhellion 
 
(1&2)  Ystyried cynnwys yr adroddiad a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
681 Y DIWEDDARAF AM Y GWASANAETH IEUENCTID 2022-2023 (DLS) – 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan M. Dacey, Swyddog Arweiniol Cynhwysiant 
Cymdeithasol a Lles. Rhoddodd yr adroddiad wybod i'r Pwyllgor am y canlynol: 
 
Cyflawnodd y Gwasanaeth Ieuenctid y Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid Arian ym 
mis Hydref 2022. 
 
Roedd y Gwasanaeth Ieuenctid wedi bod yn cymryd camau cadarnhaol mewn 
perthynas ag adferiad ôl-covid ac roedd y gwasanaeth wedi bod yn cynnig 
cyfleoedd newydd a chyffrous i bobl ifanc i'w cefnogi i gyflawni eu potensial llawn.  
Amlinellwyd y camau hyn o fewn y Cynllun Cwricwlwm a’r Polisi Cyfranogiad 
newydd. 
 
Daeth rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) y Gwasanaeth Ieuenctid sef 
Ysbrydoli i Weithio ac Ysbrydoli i Gyflawni i ben ym mis Rhagfyr 2022.  Lansiwyd 
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prosiect newydd i bobl ifanc nad oeddent mewn Addysg, Cyflogaeth na 
Hyfforddiant (NEET) ym Mro Morgannwg o'r enw YMDRECHU i gefnogi dysgwyr 
cyn ac ar ôl-16 yn unol â chanllawiau'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 
Ieuenctid (FfYDI) newydd.  Roedd y prosiect yn ymgorffori'r prosiect Digartrefedd 
Ieuenctid.  Roedd diweddariad ynghylch dyletswydd statudol y Gwasanaeth 
Ieuenctid mewn perthynas â'r FfYDI i'w gyflwyno mewn adroddiad Craffu ar wahân 
yn ddiweddarach yn yr agenda. 
 
Yn dilyn cyflwyno'r adroddiad, sicrhaodd y Swyddog y Pwyllgor fod adnoddau 
ychwanegol eisoes yn cael eu dyrannu, gan gynnwys i brosiectau chwaraeon a 
mentora, er mwyn deall y bobl ifanc dan sylw yn well.  Ychwanegodd y Swyddog 
fod ymgysylltu o'r fath yn cymryd peth amser i gael ei wireddu'n llawn.  Parhaodd y 
Swyddog drwy ddweud bod y Gwasanaeth Ieuenctid yn agosáu at ennill y Wobr 
Safon Aur.  Dywedodd ymhellach fod Cyllid Ewrop ar gyfer y prosiectau a 
grybwyllwyd yn yr adroddiad wedi dod i ben, ond hefyd bod prosiect arall yn cael 
ei weithredu, serch hynny. 
 
Yn dilyn hynny, dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a'r 
Gymraeg fod cyllid grant yn bryder, ond hefyd bod pwyntiau cadarnhaol i'w codi 
ynglŷn â'r Cyngor Ieuenctid - er enghraifft, gyda phobl ifanc yn cymryd diddordeb 
gwybodus iawn mewn materion byd-eang.   Dywedodd ymhellach mai'r bobl ifanc 
hyn oedd pleidleiswyr a gwleidyddion y dyfodol.  Ychwanegodd fod gan y bobl 
ifanc wybodaeth eang a'u bod yn barod i wneud penderfyniadau annymunol.  
Canmolodd yr Aelod Cabinet y bobl ifanc a oedd yn rhan o brosiectau fel y rhain.   
 
Yn dilyn hynny, nododd y Cynghorydd E.J. Goodjohn falchder o ran Gwasanaeth 
Ieuenctid y Fro, a gofynnodd am fwy o wybodaeth am y gyfres BTEC a’r Gwobrau 
Ymdrechu a grybwyllwyd yn yr eitem.   
 
Gofynnodd y Cynghorydd Goodjohn hefyd pa ysgolion a oedd â darpariaeth ar 
gyfer cymorth digartrefedd i deuluoedd.  Yn dilyn hynny, dywedodd P. Williams fod 
cymhwyster lefel 1 neu 2 a oedd yn cyfateb i ddwy radd A* ar gael.  Roedd y 
pynciau hyn yn trafod twf personol a sgiliau datblygu ac arweinyddiaeth.   
 
Dywedodd y Swyddog ymhellach fod Prosiect Ymdrechu ar gael ym mhob ysgol 
ym Mro Morgannwg, ac y gall ysgolion yn ogystal â rhieni wneud atgyfeiriadau’n 
uniongyrchol.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd J. Clemett y manteisiwyd ar gryn dipyn o gyfleoedd o 
ganlyniad i fod yn rhan o'r Gwasanaethau Ieuenctid ym Mro Morgannwg.  
Dywedodd ymhellach y cafwyd cynnig lle ym Mhrifysgol Rhydychen yn ddiweddar, 
oherwydd yn rhannol y profiad a gafwyd o ymgysylltu â Gwasanaethau Ieuenctid y 
Fro.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd T. Williams fod Gwasanaethau Clwb Ieuenctid yn 
bwysig iawn, yn ôl profiad personol.   
 
Dywedodd yr Is-gadeirydd ei bod yn gadarnhaol iawn clywed lleisiau pobl ifanc ar 
yr eitem hon, a llongyfarchodd bawb a oedd yn rhan o'r gwaith a amlinellwyd yn yr 
adroddiad. 
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Yn dilyn hynny, tynnodd y Cynghorydd Marshallsea sylw at baragraff 2.14 yr 
adroddiad a oedd yn ymwneud â'r Urdd, ei rôl yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.  
Tynnodd y Cynghorydd sylw hefyd at gyllid grant ar gyfer ymestyn clybiau a 
darpariaeth Gymraeg o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg, yn ogystal â 
chynlluniau gwyliau.  Ychwanegodd fod cynnydd da wedi’i wneud dros y 12 mis 
diwethaf yn y meysydd a oedd yn cael sylw yn yr adroddiad.   
 
Gan na chafwyd unrhyw sylwadau nac ymholiadau pellach, gwnaeth y Pwyllgor  
 
ARGYMHELLWYD - 
 
(1)  Nodi'r cynnydd a wnaed gan y Gwasanaeth Ieuenctid yn y 12 mis diwethaf 
a'r datblygiadau a'r llwyddiannau parhaus yn y gwasanaeth. 
 
(2)  Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad diweddaru cynnydd pellach ym mis 
Hydref 2024 ynghylch cyflawni, ymwybyddiaeth o grantiau a risgiau posibl ar ôl 
mis Mawrth 2025. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1)  Ystyried cynnwys yr adroddiad a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(2)  Rhoi diweddariad pellach i’r Pwyllgor ar Waith y Gwasanaeth Ieuenctid yn y 
flwyddyn hyd at Hydref 2024 
 
 
682 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM YMGYSYLLTIAD IEUENCTID A 
CHYNNYDD (DLS) – 
 
Cyflwynwyd yr eitem gan Swyddog Arweiniol y Prosiect NEET. Rhoddodd yr 
adroddiad wybod i’r Aelodau am ganran y bobl ifanc NEET yn Awdurdod Lleol 
(ALl) Bro Morgannwg yn 2022/2023, yn ogystal â diweddariadau i’r agenda NEET 
gan Lywodraeth Cymru a'r gwaith a oedd yn cael ei wneud yn lleol ym Mro 
Morgannwg. 
 
Roedd yr adroddiad yn cynnwys data cyrchfan blynyddol y rhai a oedd yn gadael 
yr ysgol a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru ar ran Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 
2022, gyda'r adroddiad ystadegol ar gyfer yr arolwg cyrchfan yn cael ei ryddhau 
ym mis Ebrill 2023. 
 
Tynnodd y data sylw at y ffaith bod lefel y bobl ifanc a ddosbarthwyd fel NEET 
wedi gostwng ym Mlwyddyn Cwricwlwm Cenedlaethol (BCC) 12 0.2%, ond yn 
BCCau 11 a 13, roedd y ffigurau wedi cynyddu 0.5% a 0.25% yn y drefn honno.  
Er bod cynnydd yn BCCau 11 a 13, arhosodd yr ALl yn is na chyfartaledd Cymru, 
a brofodd gynnydd tebyg hefyd o 0.5%, 0.3% a 0.51% ar gyfer BCCau 11, 12 a 
13. 
 
• Nifer y bobl ifanc NEET ym mlwyddyn 11 yn yr ALl oedd 1.50%, dan 

gyfartaledd Cymru sef 2.10%; 
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• Nifer y bobl ifanc NEET ym mlwyddyn 12 yn yr ALl oedd 0.20%, dan 
gyfartaledd Cymru sef 0.70%; 

• Nifer y bobl ifanc NEET ym mlwyddyn 13 yn yr ALl oedd 2.25%, dan 
gyfartaledd Cymru sef 2.80%; 

 
Nododd Gyrfa Cymru yn nata 2022/2023 mai canran y rhai a oedd yn gadael yr 
ysgol ym Mlwyddyn 11 a oedd yn NEET ledled Cymru (2.1%) oedd yr uchaf ers 
2015.  Cydnabuwyd hefyd mai 2022 oedd y flwyddyn gyntaf ers pandemig Covid 
lle roedd dysgwyr yn sefyll arholiadau, gan arwain at raddau nad oeddent yn 
raddau a bennwyd gan ganolfan. 
 
O fewn yr ALl, cydnabuwyd nad oedd cymaint o bobl ifanc yn dychwelyd i addysg 
ag yn y blynyddoedd blaenorol, fodd bynnag roedd gwaith manylach yn cael ei 
wneud, gyda phartneriaethau cryf i’w gweld gyda Gyrfa Cymru, adrannau'r 
Cyngor, darparwyr addysg a hyfforddiant. 
 
Fel arfer, cafodd proses lanhau data 2022/2023 ei chynnal gan y Tîm Gwasanaeth 
Ieuenctid wedi'i dargedu.  Oherwydd cau prosiectau CGE y Gwasanaeth Ieuenctid 
sef Ysbrydoli i Gyflawni ac Ysbrydoli i Weithio, a'r prosesu archwilio ychwanegol a 
oedd yn ofynnol ar gyfer hyn, nid oedd effaith ac ymroddiad adnoddau mor 
gynhwysfawr ag yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a allai fod wedi cael effaith ar 
setiau data'r ALl. 
 
Yn dilyn cyflwyno'r adroddiad, dywedodd y Rheolwr Ymgysylltu fod cyllid bellach 
wedi'i sicrhau drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin, gan gwmpasu'r cyfnod tan 2025 yn 
unig.  Eglurodd y Swyddog hefyd fod staff ychwanegol y Gwasanaeth Ieuenctid 
wedi cael eu dyrannu i Ysgol Uwchradd Pencoedtre ers mis Medi 2023.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd y Cynghorydd E.J. Goodjohn ei bod yn bwysig iawn 
sicrhau cyllid ar gyfer y gwasanaeth, a ddylai fod yn un statudol.   
 
Gan na chafwyd unrhyw sylwadau nac ymholiadau pellach, gwnaeth y Pwyllgor 
 
ARGYMHELLWYD - 
 
(1)  Y dylid nodi’r cynnydd a wnaed yn ystod y 14 mis diwethaf o barhau i 
weithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid i leihau nifer y bobl ifanc 
nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) ym Mro Morgannwg. 
. 
 
(2)  Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad diweddaru cynnydd pellach, ym mis 
Gorffennaf 2024. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1)  Ystyried cynnwys yr adroddiad a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(2)  Er mwyn symud yr adborth blynyddol i amser mwy perthnasol yn y cylch 
blynyddol, gan fod hwn yn ddiweddariad mwy amserol yn dilyn rhyddhau cyrchfan 
swyddogol ym mis Ebrill bob blwyddyn. 
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683 ADDYSG HEBLAW YN YR YSGOL (EOTAS) A GWASANAETH 
YMGYSYLLTU DISGYBLION (DLS) - 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Rheolwr Ymgysylltu, a ddywedodd fod y Tîm 
Ymgysylltu â Disgyblion wedi’i sefydlu yn 2021-22 i gefnogi ysgolion â phobl ifanc 
nad oeddent yn gallu cynnal darpariaeth addysgol llawn amser mewn lleoliad 
ysgol brif ffrwd.  Roedd y swyddogaethau a oedd yn ymwneud â'r fframwaith 
Addysg Heblaw yn yr Ysgol (AHY) bellach o fewn cylch gwaith y Gwasanaeth 
Ieuenctid. 
 
Yn 2022 daeth Derw Newydd (yr Uned Cyfeirio Disgyblion gynt) yn rhan o Ysgol Y 
Deri; a olygai nad oedd gan ALl Bro Morgannwg Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) 
mwyach, felly nid oedd y niferoedd hynny bellach yn cael eu cynnwys yn y ffurflen 
AHY ac roedd niferoedd y Cyngor yn fwy tebyg i ALlau eraill ledled Cymru. 
 
Roedd niferoedd AHY presennol wedi codi ar draws yr ALl oherwydd Deddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol 2022 (y Ddeddf ADY), roedd niferoedd newydd o 
fyfyrwyr yn cael eu lleoli y tu allan i'r sir ac roedd cynnydd mewn darpariaeth 
ataliol neu'r rhai a oedd yn aros am leoliad arbenigol lle nad oedd darpariaethau 
eraill y tu allan i'r sir ar gael neu nad oeddent wedi'u nodi ar hyn o bryd. 
 
Parhaodd cyllideb 2023/24 ar gyfer y Tîm Ymgysylltu â Disgyblion i gefnogi Ysgol 
Y Deri mewn perthynas â darpariaeth Derw Newydd (DN); creodd hyn ei set ei 
hun o heriau ariannol gyda mwy o ddysgwyr yn dangos Anghenion Iechyd 
Cymdeithasol, Emosiynol a Meddyliol (ICEM) ledled yr ALl. 
 
Yn 2023/24 byddai'r Cyngor yn profi heriau cynyddol mewn perthynas â dysgwyr a 
oedd mewn perygl o gael eu gwahardd, eu hynysu’n feddygol neu'r rhai a oedd 
angen darpariaeth 'dros dro' bwrpasol nes y gellid dod o hyd i leoliadau arbenigol 
neu y tu allan i'r sir.  Roedd cyfyngiadau cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth a 
chyllidebau ysgolion yn peri mwy o risg i'r rhai a oedd fwyaf agored i niwed. 
 
Yn dilyn cyflwyno'r adroddiad, gofynnodd yr Is-gadeirydd a oedd gostyngiad yn y 
niferoedd neu duedd ar i fyny yn y materion dan sylw, a gofynnodd hefyd am 
wybodaeth ynghylch iechyd meddwl mewn perthynas â'r pynciau a drafodwyd yn 
yr adroddiad.  Yn dilyn hynny, dywedodd y Rheolwr Ymgysylltu fod y niferoedd yn 
cynyddu, ond bod 60 o bobl ifanc wedi eu colli o'r gwasanaeth, a oedd yn egluro'r 
duedd ar i lawr.  Fodd bynnag, roedd cynnydd cyffredinol yn y niferoedd.  
Dywedodd ymhellach fod sôn wedi bod am leoliadau y tu allan i'r ardal ac 
achosion cymhleth, a bod 55 o bobl ifanc bellach yn ymwneud yn yr ardaloedd 
hyn.   
 
Yn dilyn hynny, gofynnodd y Cynghorydd Payne am wybodaeth am ystadegau a 
phrosiectau'n ymwneud ag iechyd meddwl.  Mewn ymateb, dywedodd y Rheolwr 
Ymgysylltu y byddai gwybodaeth o'r fath yn cael ei hanfon at y Cadeirydd a'r 
Pwyllgor yn fuan.   
 
Gan na chafwyd unrhyw sylwadau nac ymholiadau pellach, gwnaeth y Pwyllgor 
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ARGYMHELLWYD - 
 
(1)  Y dylid nodi'r cynnydd a wnaed gan y gwasanaeth Ymgysylltu â Disgyblion 
a'r datblygiadau, cyfleoedd, a risgiau parhaus i ddysgwyr Addysg Heblaw yn yr 
Ysgol (EOTAS) o fewn yr Awdurdod Lleol. 
 
(2)  Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad pellach ar y cynnydd a wnaed 
ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf (yn seiliedig ar y datganiad EOTAS ar gyfer 
Llywodraeth Cymru) ac effaith dysgu ar gyfer y rheini mewn lleoliadau addysg 
heblaw yn yr ysgol ym mis Gorffennaf 2024. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1)  Ystyried cynnwys yr adroddiad a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(2)  Er mwyn rhoi diweddariad pellach i’r Pwyllgor ar y gwaith gyda dysgwyr 
EOTAS a’r Gwasanaeth Ymgysylltu Disgyblion yn y cyfnod hyd at fis Gorffennaf 
2024. 
 
 
684 PECYN CYMORTH DRAFFT AR GYNHWYSIANT TRAWSNEWID A 
DOGFEN GYFARWYDDYD AR GYFER YSGOLION A LLEOLIADAU ERAILL 
(DLS) – 
 
Cyflwynwyd yr eitem gan y Swyddog Diogelu a David Davies, Ymgynghorydd 
Trawsnewid Lles, a ddywedodd fod yr adroddiad a'r "Pecyn Cymorth" eisoes wedi 
cael eu hadrodd i'r Panel Rhianta Corfforaethol ar 8 Ionawr 2024, gan fod y 
dyddiadau adrodd wedi newid ers cynhyrchu'r adroddiad.  
 
Diben yr adroddiad oedd rhoi gwybod i’r Pwyllgor Craffu am ganfyddiadau'r 
ymgynghoriad ar Ganllawiau a Phecyn Cymorth Cynhwysiant Trawsryweddol  ar 
gyfer Ysgolion a Lleoliadau Eraill diwygiedig Cyngor Bro Morgannwg ("y Pecyn 
Cymorth") (Atodiad A yr adroddiad). 
 
Cafodd Canllawiau a Phecyn Cymorth Cynhwysiant Trawsryweddol ar gyfer 
Ysgolion a Lleoliadau Eraill Cyngor Bro Morgannwg fel y'i cyhoeddwyd ar hyn o 
bryd eu cymeradwyo gan y Cabinet ar 30 Ebrill 2018. 
 
Wrth gydnabod cyd-destunau cymdeithasol, gwleidyddol a chyfreithiol a’r ffaith 
bod y rhain yn newid dros amser, yn fwy diweddar mae'r Cyngor wedi bod yn 
bwrw ymlaen â'i adolygiad o'r Pecyn Cymorth ar ôl cydgysylltu â chydweithwyr yn 
Llywodraeth Cymru ac ALlau eraill yn Lloegr a mannau eraill yng Nghymru. 
 
Yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet ar 19 Ionawr 2023, cynhaliodd y Cyngor 
ymgynghoriad ar ei Becyn Cymorth diwygiedig.  Cynhaliwyd yr ymgynghoriad 
rhwng 23 Ionawr a 17 Mawrth 2023. 
 
Ar ddechrau'r ymgynghoriad, tynnodd y Cyngor y Pecyn Cymorth presennol yn ôl 
ond parhaodd i weithio i ddiogelu pob grŵp o ddisgyblion a myfyrwyr a rhoi 
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cymorth fesul achos gydag ysgolion yn gofyn am gymorth ychwanegol gan y 
Cyngor lle bo angen. 
 
Ers i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben, roedd yr holl ymatebion wedi bod yn destun 
gwerthusiad gofalus ac ystyriol ac roedd diwygiadau wedi’u gwneud i'r Pecyn 
Cymorth.  Roedd yr ymatebion hefyd wedi cael eu defnyddio i ddiweddaru'r 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. 
 
Roedd yr ymatebion i'r ymgynghoriad a’r diwygiadau arfaethedig i'r Pecyn 
Cymorth yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Pwyllgorau Craffu perthnasol cyn i'r mater 
gael ei gyfeirio'n ôl at y Cabinet i'w ystyried a'i benderfynu ymhellach. 
 
Yn dilyn cyflwyno'r adroddiad, dywedodd y Cynghorydd Marshallsea ei fod yn 
falch o gefnogi'r Pecyn Cymorth, a dywedodd ei fod yn syml ac yn hawdd ei 
ddarllen.  Dywedodd ymhellach fod y Pecyn Cymorth yn cefnogi pobl ifanc sy'n 
agored i niwed, a'i fod yn falch bod gofyn i'r proffesiwn addysgu ddefnyddio ei farn 
broffesiynol yn y modd hwn.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd Dr M. Price ei fod yn gweld bod y fersiwn ddiweddaraf 
o'r Pecyn Cymorth yn welliant mawr ar y fersiwn flaenorol, ac yn ffordd synhwyrol 
o ymdrin â phwnc sensitif ac emosiynol.  Dywedodd Dr Price ymhellach ei fod yn 
deall bod Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu darparu canllawiau ar y pwnc hwn, 
a allai gynhyrchu ail set o ganllawiau ychwanegol.  Dywedodd hefyd y gallai fod 
anawsterau wrth gynnwys rhieni mewn trafodaethau ar y materion a drafodwyd yn 
y Pecyn Cymorth, yn enwedig o ran dewisiadau neu ddymuniadau'r plentyn neu'r 
person ifanc dan sylw.  Yn dilyn hynny, dywedodd Dr Price y gallai teithiau dros 
nos o fewn amgylcheddau ysgol ychwanegu costau ynghylch diogelwch 
cyfleusterau o ran materion a gynhwyswyd yn y Pecyn Cymorth.  Dywedodd ei fod 
yn gyffredinol yn gweld bod y fersiwn hon o'r Pecyn Cymorth yn welliant mawr ar 
ei ragflaenydd.   
 
Mewn ymateb, dywedodd yr Ymgynghorydd Trawsnewid Lles ac ADY ei bod yn 
braf gweld cynnydd sylweddol wedi'i wneud ynglŷn â'r Pecyn Cymorth, a bod 
amser wedi'i gymryd er mwyn ymateb yn gyfrifol i'r materion a godwyd.  
Ychwanegodd, os a phan fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dogfen Cymru 
gyfan, y bydd y Cyngor yn defnyddio’r ddogfen honno yn lle, yn hytrach na 
mabwysiadu dull deuddaint yn seiliedig ar ddwy ddogfen ganllaw. 
 
Dywedodd yr Ymgynghorydd Trawsnewid Lles ac ADY ymhellach, o ran cynnwys 
rhieni mewn materion a oedd yn cael sylw yn y Pecyn Cymorth, fod hwn yn 
gyfyng-gyngor heriol, ac yn benderfyniad sylweddol i berson ifanc ei wneud, felly 
pam nad oedd y swyddogion yn gyfforddus â'r syniad o beidio â chynnwys rhieni 
yn y trafodaethau hyn.   
 
O ran costau ychwanegol a oedd yn gysylltiedig â llety teithiau ysgol, dywedodd yr 
Ymgynghorydd Trawsnewid Lles ac ADY y byddai angen edrych ar gostau o'r fath, 
a pheidio â’u trosglwyddo i'r rhai â nodweddion gwarchodedig.  Dywedodd 
ymhellach fod y mater o gynnwys rhieni yn fwy cymhleth os oedd materion diogelu 
yn cael eu codi, ac os na fyddai'r plentyn neu'r person ifanc a oedd yn trafod bod 
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yn drawsryweddol neu'n cwestiynu rhywedd yn disgwyl dweud wrth rieni, ac yn 
enwedig os nad oedd y plentyn neu'r person ifanc am i hyn ddigwydd.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd R. Goodjohn ei fod o'r farn bod y Pecyn Cymorth yn 
adnodd da iawn, y byddai dysgwyr a oedd yn nodi eu bod yn drawsrywiol yn elwa 
ohono.  Dywedodd ymhellach, fodd bynnag, ei fod yn bryderus ynghylch cynnwys 
rhieni; roedd y preifatrwydd hwnnw'n bwysig iawn; efallai na fyddai’r rhai a oedd 
yn trawsnewid yn gymdeithasol eisiau i'w rhieni gael gwybod, ac y gallai hyn fod 
yn niweidiol i'w hiechyd meddwl.   
 
Eglurodd y Swyddog Diogelu wedi hynny fod yr adroddiad a'r canllawiau yn nodi 
pe bai rheswm cryf dros bryderu, neu pe gallai hysbysu rhieni fod yn niweidiol i 
iechyd meddwl y plentyn neu'r person ifanc, yna byddai cynnwys gweithwyr 
proffesiynol diogelu yn cael ei gynghori.   
 
Wedi hynny dywedodd A. Emmerson yr hoffai fanteisio ar y cyfle i nodi ei bod yn 
cefnogi'r Pecyn Cymorth, gan ei fod yn cynyddu dealltwriaeth yn ystod cyfnod 
hanfodol o fywydau pobl ifanc. 
 
Yn dilyn hynny, dywedodd yr Is-gadeirydd ei fod yn cytuno â'r modd y deliwyd â 
Chymhwysedd Gillick o fewn yr adroddiad, ac yr hoffai gynnig yr argymhellion o 
fewn yr adroddiad.   
 
Dywedodd yr Ymgynghorydd Trawsnewid Lles ac ADY fod darparwyr hyfforddiant 
yn cael eu nodi ar hyn o bryd i roi hyfforddiant ochr yn ochr â'r Pecyn Cymorth, 
oherwydd cymhlethdod y materion dan sylw.   
 
Yn dilyn hynny, dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a'r 
Gymraeg ei fod yn croesawu ac yn cymeradwyo pob sylw cadarnhaol ynglŷn â'r 
Pecyn Cymorth, a diolchodd i'r swyddogion a oedd yn rhan o'r broses hir o'i 
gynhyrchu.   
 
Yn dilyn hynny, gofynnodd y Cadeirydd pa ymdrechion a wnaed i sicrhau bod y 
broses ymgynghori yn cyrraedd lleiafrifoedd ethnig a grwpiau crefyddol.  Yn dilyn 
hynny, dywedodd yr Ymgynghorydd Trawsnewid Lles ac ADY ei fod wedi cwrdd â 
chynrychiolwyr yr Eglwys Gatholig yng Nghymru, er enghraifft, ond nad oedd wedi 
ei chael yn briodol gwneud ymdrechion ychwanegol i gyrraedd lleiafrifoedd ethnig 
a grwpiau crefyddol, yn ychwanegol at gyfranogwyr eraill.  Ychwanegodd fod y 
broses ymgynghori wedi bod yn mynd rhagddi ers deufis, gan gynnig digon o 
gyfleoedd i bobl gynnwys eu hunain a dweud eu dweud.   
 
Yn dilyn hynny, cyfeiriodd y Cadeirydd at yr ymatebion i'r ymgynghoriad a 
gynhwyswyd yn atodiadau'r adroddiad, a dywedodd fod mwyafrif y rhieni yn 
anghytuno â'r Pecyn Cymorth.  Tynnodd y Cadeirydd sylw at ddatganiad yr 
adroddiad bod rhai safbwyntiau rhieni wedi’u seilio ar gamwybodaeth a 
chamddealltwriaeth.  Gofynnodd y Cadeirydd ymhellach a oedd y farn hon yn 
nawddogol tuag at rieni.  Mewn ymateb dywedodd yr Ymgynghorydd Trawsnewid 
Lles ac ADY mai ei farn ef oedd nad oedd hyn yn adlewyrchiad cywir o farn y 
swyddogion, a bod llawer iawn o ymatebion rhieni wedi'u cynnwys yn y Pecyn 
Cymorth newydd.  Ychwanegodd fod lleiafrif bach o rieni wedi codi safbwyntiau yn 
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seiliedig ar gamwybodaeth, ac mewn rhai achosion roedd y rhain bron yn 
anghyfreithlon.  Ychwanegodd fod y swyddogion yn gwerthfawrogi llais rhieni yn 
fawr yn y broses o wneud penderfyniadau. 
 
Cyfeiriodd y Cadeirydd wedyn at baragraffau 2.37 a 2.38 yn yr adroddiad a oedd 
yn ymdrin â'r hawliau cystadleuol a oedd yn gysylltiedig â phwnc yr adroddiad, a 
gofynnodd i’r Swyddogion roi eu barn ar Ddiogelu fel y cyfrifoldeb pennaf o ran y 
Pecyn Cymorth a rôl y Cyngor yn gyffredinol.  Mewn ymateb, dywedodd y 
Swyddog Diogelu fod angen i ddyletswyddau diogelu’r swyddogion gwmpasu pob 
disgybl, gan gynnwys y rhai â nodweddion gwarchodedig.  Ychwanegodd fod hyn 
yn cael ei lywio gan asesiadau risg a oedd wedi’u rhoi ar waith. 
 
Yn dilyn hynny, dywedodd y Cynghorydd Ewan Goodjohn fod yr adroddiad yn 
dangos bod nifer mwy o rieni'n teimlo bod y Pecyn Cymorth yn ddefnyddiol; bod 
nifer mwy o rieni yn cytuno â'r Pecyn Cymorth, a bod nifer mwy o rieni yn gweld 
bod y Pecyn Cymorth wedi’i lunio’n iawn.  Dywedodd, felly, ei bod yn annheg 
dweud bod y Pecyn Cymorth wedi cael ei weld yn negyddol gan rieni.  
Ychwanegodd fod safbwyntiau rhieni wedi cael eu hystyried o ddifrif a'u 
hadlewyrchu o fewn y Pecyn Cymorth.   
 
Yn dilyn hynny, galwodd y Cadeirydd am bleidlais ar ychwanegu pedwerydd 
argymhelliad ychwanegol at y rhai a nodwyd eisoes yn yr adroddiad.  Cafodd 
pleidlais ei bwrw drwy system Llwyfan Cyfarfod Hybrid Easy-Conference a 
phasiwyd y Cynnig i ychwanegu pedwerydd argymhelliad ychwanegol, yn unol â'r 
argymhellion isod. 
 
Gan na chafwyd unrhyw sylwadau nac ymholiadau pellach, gwnaeth y Pwyllgor 
 
ARGYMHELLWYD - 
  
(1)  Bod cynnwys yr ymatebion i'r ymgynghoriad, y Pecyn Cymorth 
Cynhwysiant Trawsrywiol diwygiedig a'r Ddogfen Ganllaw ar gyfer Ysgolion a 
Lleoliadau Eraill (“y Pecyn Cymorth”); a'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb, gan 
gyfeirio unrhyw argymhellion i'r Cabinet i'w hystyried. 
 
(2)  Y dylid cyfeirio'r adroddiad a'r atodiadau i'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad 
Corfforaethol ac Adnoddau i'w hystyried a rhoi sylwadau arnynt, gydag unrhyw 
argymhellion yn cael eu cyfeirio'n ôl i'r Cabinet. 
 
(3)  Bod y Pwyllgor yn derbyn bod yr adroddiad a'r atodiadau yn cael eu 
hystyried gan y Panel Rhianta Corfforaethol, a bod unrhyw sylwadau'n cael eu 
cyfeirio'n ôl i'r Cabinet.* 
 
(4)  O ystyried yr uchod, bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r fersiwn diweddaraf o'r 
Pecyn. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1)  Ystyried cynnwys yr adroddiad a'r atodiadau, a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
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(2)  Er mwyn gwneud y Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol 
a'r Cabinet yn ymwybodol o gynnwys yr eitem, a barn y Pwyllgor hwn. 
 
(3)  Er mwyn i'r Cabinet dderbyn unrhyw sylwadau. 
 
(4)  Gan roi sylw i gynnwys yr adroddiad a’r atodiadau, a’r trafodaethau yn y 
cyfarfod, ac i adlewyrchu cymeradwyaeth y Pwyllgor i’r Pecyn Cymorth 
Cynhwysiant Trawsryweddol diweddaraf a’r Ddogfen Ganllaw ar gyfer Ysgolion a 
Lleoliadau Eraill. 
 
DS: * Nodir bod yr adroddiad eisoes wedi'i ystyried gan y Panel Rhianta 
Corfforaethol ar 8 Ionawr, 2024, lle nodwyd yr adroddiad a'r atodiadau. 
 
 
685 CYNLLUN CYFLWYNO BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR BRO 
MORGANNWG 2024-25 (Cyf) – 
 
Cyflwynwyd y cyfeiriad o gyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2023, a 
Chynllun Cyflawni Blynyddol Drafft 2024-25 atodol gan y Cyfarwyddwr Dysgu a 
Sgiliau. 
 
Yn dilyn cyflwyniad y Cyfarwyddwr, dywedodd y Cynghorydd Emma Goodjohn y 
gwelwyd y Cynllun Cyflawni Blynyddol (CCB) Drafft yn heriol ei graffu gan ei fod 
yn eithaf cymhleth ei ddarllen ac ychydig yn amwys o ran diffyg nodau penodol yn 
gysylltiedig â phob amcan.  Mewn ymateb, dywedodd y Cyfarwyddwr y byddai'r 
camau gweithredu, y nodau a’r targedau penodol yn cael eu nodi yn y Cynlluniau 
Gwasanaeth. 
 
Yn dilyn hynny, tynnodd y Cynghorydd N. Marshallsea sylw at Amcan 2, Pwynt 5 
(tud. 13), a gofynnodd a ellid cyflogi Swyddog ychwanegol i gefnogi’r Swyddogion 
presennol ar Deithio Llesol i ysgolion.  Mewn ymateb, dywedodd y Cyfarwyddwr, 
er nad oedd hyn o fewn ei gylch gwaith, y gellid bwydo'r awgrym yn ôl i 
gydweithwyr perthnasol. 
 
Yn dilyn hynny, tynnodd y Cadeirydd sylw'r Pwyllgor at Amcan 2, Pwynt 2 (tud. 
13), a gofynnodd sut olwg allai fod ar fodelau gwasanaeth newydd o'r fath a beth 
allai'r amserlenni disgwyliedig cysylltiedig fod.  Mewn ymateb, dywedodd y 
Cyfarwyddwr y byddai mwy o fanylion yn y cynlluniau gwasanaeth. 
 
Gan na chafwyd unrhyw sylwadau nac ymholiadau pellach, gwnaeth y Pwyllgor 
 
ARGYMHELLWYD – Y dylid nodi'r cyfeirnod, yr adroddiad a'r Cynllun Cyflawni 
Blynyddol Drafft. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys y cyfeiriad, yr adroddiad a'r Cynllun Cyflawni Blynyddol 
Drafft, a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
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686 ADOLYGIAD LLEOLIADAU BLYNYDDOL GWASANAETHAU PLANT A 
PHOBL IFANC (Cyf) – 
  
ARGYMHELLWYD – Gohirio’r eitem hon tan y cyfarfod o’r Pwyllgor Sgriwtini sydd 
i’w gynnal ar 8fed Chwefror, 2024. 
 
 
687 TRACIO ARGYMHELLION CRAFFU 3YDD CHWARTER 2023/24 AC 
ATODLEN RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR DDIWEDDARAF 
2023/24 (DCR) – 
 
Roedd yr adroddiad, a gyflwynwyd gan y Cadeirydd, yn hysbysu'r Aelodau am 
gynnydd argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Craffu yn y gorffennol a'r 
Flaenraglen Waith wedi'i diweddaru ar gyfer 2023/24: 
 

• Tracio Argymhellion Chwarter 1, Mis Ebrill i Fis Mehefin 2023 (Atodiad A); 
• Tracio Argymhellion Chwarter 3, Mis Hydref i Fis Rhagfyr 2023 (Atodiad B);  
• Amserlen y Flaenraglen Waith wedi'i Diweddaru ar gyfer 2023/24 (Atodiad 

C) 
 
Yn dilyn cyflwyniad y Cadeirydd o'r adroddiad, dywedodd y Cynghorydd E.J. 
Goodjohn y byddai’n argymell adroddiad pellach i'r Pwyllgor, i ystyried sut yr oedd 
pobl ifanc yn cael eu cefnogi ar draws yr holl wasanaethau.   
 
Gan na chafwyd unrhyw sylwadau nac ymholiadau pellach, gwnaeth y Pwyllgor 
 
ARGYMHELLWYD - 
 
(1)  Cytuno ar statws y camau gweithredu a restrir yn Atodiadau A a B. 
 
(2)  Cymeradwyo'r Rhaglen Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol wedi'i diweddaru ar 
gyfer 2023/24 sydd ynghlwm yn Atodiad C a'i lanlwytho i wefan y Cyngor. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1)  Parhau i olrhain argymhellion y Pwyllgor yn effeithiol. 
 
(2)  Er gwybodaeth i'r cyhoedd. 
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